

NĂM THỨ 64
THỨ SÁU
6
THÁNG 6-2025
(11-5 năm Ất Tỵ)
SỐ: 9488



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
● ĐIỆN THOẠI: 0227.3836.308 - 0227.3836.544
0227.3832.958
● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII



Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình.

Chiều ngày 5/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện, công tác nhân sự. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đại diện Tỉnh ủy hai tỉnh báo cáo về tình hình kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, thời gian qua, Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng và đã cơ bản hoàn thành 100% các đề án, phương án (với 37 đề án, phương án) sắp xếp tổ chức bộ máy để tiến tới trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới) thông qua. Để án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã,

lấy ý kiến cử tri đạt kết quả tốt. Hiện các đề án đang được Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Dự kiến số đơn vị hành chính cấp xã của Hưng Yên giảm gần 71,94% và Thái Bình giảm 73,2%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã hoàn thành xây dựng Đề án kết thúc hoạt động Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (cũ), Đảng bộ tỉnh Thái Bình và thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới); sắp xếp, hợp nhất các cơ quan, đơn vị hai tỉnh...

Tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình thống nhất sử dụng có hiệu quả trụ sở, trang thiết bị làm việc hiện có, hạn chế phải chuyển nơi làm việc và xao trộn hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị trong và sau quá trình hợp nhất, sáp nhập cơ quan, đơn vị

(Xem tiếp trang 4)

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN, BÍ THƯ TỈNH ỦY KIỂM TRA CÔNG TÁC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Sáng ngày 5/6, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã tại huyện Đông Hưng.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Theo báo cáo của Huyện ủy Đông Hưng, toàn huyện hiện có 175 cán bộ quản lý và công chức, viên chức cấp huyện; 275 cán bộ và 295 công chức cấp xã. Đến nay, huyện đã sắp xếp, bố trí được 53 cán bộ quản lý cấp huyện và 157 cán bộ cấp xã sẽ đảm nhận các vị trí chức danh chủ chốt (ban chấp hành đảng bộ xã, ban thường vụ đảng ủy xã, ủy ban kiểm tra đảng ủy xã) tại 9 xã mới trên địa bàn. Huyện đang xây dựng phương án bố trí, sắp xếp công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã về các xã mới. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cho các xã mới của huyện được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định,



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: TRỊNH CƯỜNG

trên tinh thần dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, thận trọng, chắc chắn, tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy cấp xã bảo đảm tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Sau khi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện, nắm bắt cụ thể tình hình triển khai, đặc biệt những khó khăn, vướng mắc của huyện, đồng chí

(Xem tiếp trang 4)
QUYNH LƯU

Khởi công xây dựng "Ngôi nhà ước mơ" cho 2 hộ nghèo

Sáng ngày 5/6, Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng "Ngôi nhà ước mơ" số 3 và số 4 cho 2 hộ nghèo tại huyện Đông Hưng và huyện Vũ Thư.

Bà Mai Thị Oanh, thôn Bắc, xã Đông Sơn (Đông Hưng) gần 70 tuổi, là hộ nghèo, không còn khả năng lao động, hiện sống cùng con gái và cháu ngoại. Bản thân bà sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, thu nhập bấp bênh, không ổn định. Ông Bùi Văn Tảng, 76 tuổi, thôn Phú Chủ, xã Việt Hùng (Vũ Thư) thuộc diện

hộ nghèo, sức khỏe yếu, trí nhớ suy giảm, thường xuyên nhầm lẫn. Hiện ông sống cùng hai người con gái bị bệnh tâm thần và cháu nhỏ, gia đình không có thu nhập ổn định. Cả 2 ngôi nhà của bà Oanh và ông Tảng đều đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, có nguy cơ sụp đổ khi trời mưa bão.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Oanh và ông Tảng, Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát và chủ trì triển khai hỗ trợ

xây dựng nhà tình nghĩa với tổng kinh phí dự kiến trên 300 triệu đồng, trong đó Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình hỗ trợ mỗi nhà 100 triệu đồng và nhiều phần quà, vật dụng thiết thực để các hộ xây dựng ngôi nhà kiên cố theo tiêu chí 3 cứng.

Đây là chương trình ý nghĩa, giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" trong cộng đồng.

THU THỦY - TIẾN ĐẠT

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Nhận thức đúng về giá trị dân chủ trong điều kiện đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam

Thời gian qua, không chỉ các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị xuyên tạc về chế độ dân chủ ở nước ta khi cho rằng "không có dân chủ trong chế độ đảng cộng sản duy nhất cầm quyền", một số người trong nước cũng ngộ nhận, mơ hồ về luận điệu sai trái này. Vì vậy, việc làm sáng tỏ bản chất dân chủ không phụ thuộc vào chế độ đa đảng hay một đảng cầm quyền là việc làm cần thiết nhằm phòng ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong nội bộ.

Tư tưởng dân chủ là giá trị chung của nhân loại

Khi xã hội loài người hình thành, con người với tư cách là thực thể xã hội, con người biết làm chủ xã hội với những cấp độ: Làm chủ bản thân, làm chủ gia đình, làm chủ cộng đồng và làm chủ xã hội. Dân chủ gắn liền với tiến bộ xã hội và sự phát triển của lịch sử, qua các chế độ xã hội và thời gian khác nhau. Dân chủ dùng để chỉ quyền làm chủ của nhân dân và xuất hiện khi có nhà nước và luôn gắn liền với một nhà nước nhất định, được hiến pháp, luật pháp của nhà nước đó quy định. Như vậy, trong xã hội có giai cấp, dân chủ mang bản chất giai cấp sâu sắc và trong khuôn khổ của pháp luật xã hội đó, không có dân chủ phi giai cấp, mọi luận điệu pháp quyền để này đều chỉ là sự lừa gạt, dối trá trước quần chúng. Giai cấp nào nắm được tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội thì mới có đầy đủ điều kiện thực hiện được quyền làm chủ xã hội thực sự.

Dân chủ không phải là khái niệm bất biến mà là một phạm trù chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội và luôn gắn với sự tồn tại của các kiểu nhà nước trong những điều kiện cụ thể nhất định. Trong mỗi hình thái kinh tế - xã hội, mỗi thời đại, mỗi quốc gia, dân tộc, dân chủ luôn có những nét đặc trưng.

Trong chế độ chiếm hữu nô lệ, xét về bản chất chính là dân chủ của giai cấp chủ nô. Chế độ phong kiến, các tư tưởng và mô hình dân chủ bị hạn chế, cấm đoán bởi chế độ tập quyền chuyên chế khi quyền lực tuyệt đối nằm trong tay một đẳng quân vương. Sự ra đời của nhà nước tư sản, nền dân chủ tư sản được xác lập do cuộc cách mạng tư sản dựa trên cơ sở liên minh giữa giai cấp tư sản với các giai cấp khác lật đổ chế độ phong kiến. Những tuyên bố về tự do, bình đẳng, bác ái, tư tưởng về nhà nước pháp quyền và xã hội công dân là những nội dung đầu tiên của dân chủ tư sản. Nhà nước tư sản đã đánh dấu một nấc thang phát triển về dân chủ so với dân chủ của chế độ chuyên chế phong kiến. Tuy nhiên, với bản chất

(Xem tiếp trang 4)

ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH TRONG KỶ NGUYÊN VƯỜN MÌNH CỦA DÂN TỘC

(Xem trang 3)

